

ปีที่ 40 ฉบับที่ 191 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

ม.ราชภัฏนครฯ จัดการบรรยายแนวทางในการบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางในการบริหารงานบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติใหม่ การทำผลงานทางวิชาการ และข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกรรมการข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 09:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

จึงขอเชิญอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมฟังการบรรยายในวันเวลาดังกล่าว

สนส. เปลี่ยนวันสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ 573/2555 เรื่อง ให้อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2555 ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ไปแล้วนั้น

แต่ด้วยมีหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และเป็นการไว้ทุกข์เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 5 เมษายน 2555 แทน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนมาปฏิบัติราชการในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน



สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

สำนักวิทยฯขอเชิญร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ในโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ 1939 อาคาร 19 ชั้น 3 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. จำนวน 4 ฐานข้อมูลดังนี้

ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation&Theses: Full Text คือ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและปริญญาโทของสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยวิทยานิพนธ์มากกว่า 2.3 ล้านชื่อเรื่อง

ฐานข้อมูล ProQuest ABI/Inform Complete คือ หนึ่งในฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารจัดการไว้มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 4,000 ชื่อเรื่อง รวมถึงดุษฎีนิพนธ์(Dissertation)และวิทยานิพนธ์(Theses) สาขาการบริหารจัดการ ที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า 30,000 ชื่อเรื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจากฐานนี้มาใช้เพื่อศึกษาภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการบริหาร กลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการบริหารจัดการ เป็นต้น

ฐานข้อมูล Web of Science คือ เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง (Citation Database) ที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมพร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง(Cited Reference)และรายการอ้างอิง(Citing Article) ซึ่งครอบคลุมในสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่นจิตวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น และสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี เป็นต้น จากวารสารมากกว่า10,000 ชื่อ ให้บริการตั้งแต่ 2001-ปัจจุบัน

ฐานข้อมูล Endnoteweb คือ เป็นโปรแกรมจัดการทางบรรณานุกรมซึ่งทำงานบนเว็บ ที่ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลเอกสารอ้างอิง อ้างอิงเอกสารที่จัดเก็บลงในผลงานวรรณกรรม และสร้างรูปแบบบรรณานุกรม และเป็นคลังอ้างอิงได้ ฯลฯ

ข่าวจากฝ่ายการเงิน

ฝ่ายการเงิน สำนักงานอธิการบดี แจ้งถึงกรรมการดำเนินการสอบนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2555 ท่านใดที่ยังไม่ได้รับค่าคุมสอบให้รีบมาติดต่อขอรับเงินโดยด่วน ได้ที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานอธิการบดี

ขอเชิญชมและเข้าร่วม



โครงการนิทรรศการและการแสดงของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
การสัมมนาระดมความคิดการแก้ปัญหาวิกฤตพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้



วันที่ ๓๐- ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



ชมโบราณวัตถุและนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้

สนุกบันเทิง กับหนังตะลุง มโนราห์ เพลงรองเง็งชาวเล สีละ และติแกร์ฮูลู

ขอเชิญร่วมพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ห้วยเขามหาชัย

ด้วยในปี 2555 เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ขอความร่วมมือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และอาจารย์
อาวุโสของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากห้วยเขามหาชัย ในวันที่ 12
เมษายน 2555 เพื่อไปร่วมอภิเษกก่อนสร่งน้ำพระพุทธสิหิงค์ ณ สนามหน้าเมือง

จึงขอเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ห้วยเขามหาชัย ตามวันและเวลาที่แจ้งแล้วข้างต้น และ
พร้อมกันที่สำนักงานอธิการบดี เวลา 13.00 น. แต่งกายเสื้อขาว กางเกง / กระโปรงขาว



บก.มหาชั้ยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณั้ชฌา นนทโชติ

พิสูจณ์อักษร อัดสำเนา นายก่องภพ ปรีชาชาญ

สวั้สดีคั้ะพบกับมหาชั้ยสารคอลลั้มนั้พื้กเตี๋ยงประจำวันศุกรั้ที่ 30 มีนาคค 2555 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ

ช่วงที่มหาวิทาลัยปิดภาคเรียน บุคลากรของเราส่วนหนึ่งร่วมใจกันไปทอดผ้าป่ากันที่วัดเล็ก ๆ สอง สามวัด ทุกคนเป็นปลั้้มจากเนือนาบุญโดยทั้วัน

วัดแรก ไปทอดกันที่วัดศิริวง อำเภอลานสกา เมื่อวันที่ 25 มีนาคคที่แล้ว มหาวิทาลัยในฐานะเจ้าภาพ มีคุณภคตุววรรณ สรภั้ทรนนทั้ และคุณทั้ศนี้อยั้ พาเจริญ เป็นหัวหน้าทีม มีคุณบุญอนงคั้ เมืองแดง คุณบุญนำ สุวรรณ คุณบุญญา ปรีชาชาญ คุณโสภา ศะคิสูววรรณ คุณธมน ไชยกำจร คุณสุจันตั้ ละหุการ คุณยุภาภรณ์ พรหมจันทรั้ คุณกมลทิพยั้ กำลังดัดชณะ คุณมณฑา นาคสูววรรณ และคุณสุทั้กดี ชูชาวรวบรวมปัจัจัยประกอบผ้าป่าได้ 4,000 บาท เมื่อไปรวมกับพุ่มอื่น ๆ แล้ว ปรากฏว่าได้ทั้สิ้น 148,028 บาท คุณเสริมรัตน์ อันนทกาญจัน บันทิกภาพไปลงเฟสบุ้คเรียบร้อยแล้ว

วัดที่สอง ไปทอดที่วัดชงทอง อำเภอร่อนพิบูลย์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคคที่แล้วเช่นกัน มีอาจารย์ณรงค์ นุ่นทอง ไปในนามมหาวิทาลัย พร้อมทีมแม่บ้านประจำอาคารอีก 10 คน ไปถวายปัจัจัยที่รวบรวมได้ 4,999 บาท นำไปทอดกันตั้งแต้ 08.00 น. รายการนี้วัดชงทองจะนำปัจัจัยไปสมทบทุนในการบรรพชาสามเณรและบวชธรรมจาริณีภาคฤดูร้อน ซึ่งจัดมาเป็นประจำทุกปี พระปลัดจัต ปัญญวุชโฒ เจ้าอาวาสปลั้้มใจเป็นพิเศษในกุศลเจตนาครั้งนี้

ได้รับแจ้งจากที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ว่าได้มีการเปลี่ยนชือหน่วยงานภายในมหาวิทาลัยเราถึง 4 แห่ง คี้อ สหกิจศึกษา เปลี่ยนเป็น สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ สถาบันวัฒนธรรมชุชาคเนย์ เปลี่ยนเป็นสถาบันชุชาคเนย์ บัณฑิตวิทาลัย เปลี่ยนเป็นสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์ เปลี่ยนเป็นงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่วนรายละเอียดของงานในแต่ละส่วนงานมีอะไรบ้าง มหาชั้ยสารจะนำเสนอต่อไป

วันนี้ (30 มีนาคค) จะมีการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวมทั้งทุกท่านที่ใช้บริการที่หอสมุดกลาง มีการอบรมฐานข้อมูลทั้หมด 5 ฐานคี้อ ABI/INFORM COMPLETE, WEB OF SCIENCE, ProQuest DISSERTATIONS \$THESES และฐานEndNOTE โดยมีบริษัท Bookpromotion เป็นผู้ให้ความรู้ ตั้งแต้เวลา 08.30- 16.30 น. ณ ห้อง 1939 ชั้น3 อาคาร 19

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผู้ประกันตนจะเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2555 ให้ดำเนินการยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลได้ ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ทุกแห่ง

ปิดท้ายข่าวพื้กเตี๋ยงด้วยข้อคิดดี ๆ “ความสำเร็จยอมเป็นของคนที่ใช้ความพยายาม ถ้าไม่มีอะไรที่ จะต้องเสียหายแต่ได้ประโยชน์ทุกทาง ด้วยการใ้ความพยายาม ก็จงพยายามให้ถึงที่สุด” สวั้สดีคั้ะ